

สานสัมพันธ์

สำนักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ฉบับที่ 12-2018

ขอต้อนรับสู่สานสัมพันธ์ ฉบับส่งท้ายปีเก่า 2018 ต้อนรับปีใหม่ 2019

ณ ประตูลงท้ายปีเก่า 2018

หันหลังทบทวนอดีตสามร้อยกว่าวันที่ผ่านไป

ขอบคุณพระเจ้า เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร?

หลายครั้งดูเหมือนว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทั้งความเจ็บป่วยทางร่างกาย ความทุกข์ในจิตใจ รวมทั้งความสงสัยฝ่ายจิตวิญญาณ

“พระเจ้าปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระเจ้าอยู่ที่ไหน” หลายสิ่งประเดประดังเข้ามา แต่วันนี้ ได้ผ่านไปแล้ว

ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูทรงรับรองว่า “ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอด” (มธ.24:13)

นี่คือ พระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์



ณ ประตูปีใหม่ 2019

มองไปในอนาคต เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นสิ่งท้าทายมากกว่า

ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน ไว้วางใจในการทรงนำของพระเจ้า และดำเนินชีวิตตามแบบของพระเยซูคริสต์ ติดสนิทกับพระองค์ให้มากที่สุด

ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูทรงตรัสว่า “ถึงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเรานั้น” (ลก. 15:4)

ขอพระเจ้าประทานพรให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป



“สานสัมพันธ์” เป็นจดหมายข่าวอีเลคทรอนิกส์ (E-Letter) เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวพันธกิจของสำนักงานบริหารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริสตจักร สภาคริสตจักรในประเทศไทยที่มีกำหนดส่งออกทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน

ขอให้มีความสุขในวันคริสตมาส

19 ธันวาคม 2018: บุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ) ได้ไปร้องเพลงอวยพรวันคริสตมาสที่สำนักงานกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำความชื่นชมยินดีแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในกระทรวงเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณพระเจ้า ในเช้าวันนั้นได้มีบุคคลสำคัญ ได้แก่ พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อธิการบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อธิการบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ท่านกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ท่านสำรวย นักการเรียนรู้ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กว่า 100 คนร่วมขับฟังเพลงคริสตมาส โดยคณะนักร้องบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย คำอวยพร โดย ผป. กู้ศักดิ์ สารกิตติพันธ์ เภรณัฐสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคำภาวนาอธิษฐาน โดย ผป. ดร. ประเวศน์ คิคอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์



WCRC จัดสัมมนาที่กรุงเทพฯ

6-10 ธันวาคม 2018: สภาคริสตจักร
ปฏิรูปสากล (World Communion of
Reformed Churches/ WCRC) จัดสัมมนา
เครือข่ายคริสตจักรในภาคพื้นเอเชีย หัวข้อ
“ต่อต้านวัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติ อำนาจ
นิยม และชาตินิยมจากเบื้องล่าง” (Resisting
Cultures of Discrimination,
Authoritarianism and Nationalism from
Below) ที่บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน

ศจ. ดร. รุ่ง เรืองสันต์อาจิน รองประธาน
สภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ย้ำถึงบทบาทของ
คริสตจักรในการปกป้องคนที่ถูกทอดทิ้ง
รวมทั้งการปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ และการผดุงรักษา “พระฉายา”
ของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์ (และคณะกรรมการบริหารสภา
คริสตจักรปฏิรูปสากล) นำการศึกษาพระคัมภีร์ในการนมัสการเช้า จากพระกิตติคุณ ลูคา 24:13-33
“บนถนนสู่เอมาอูส” เน้นว่า คริสเตียนเป็นบุคคล 2 แผ่นดิน- แผ่นดินโลกและแผ่นดินธรรม หลายครั้ง
พบว่า กฎหมายก็ดี วัฒนธรรมก็ดี หรือ วิถีชีวิตก็ดี มีความขัดแย้งกับความเป็นคริสเตียน ท่ามกลางความ
สงสัยนี้ มีทางออกคือทำตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น



World
Communion
of Reformed
Churches



SIAC เยี่ยมชมพันธกิจสภาคริสตจักรในประเทศไทย

10-16 ธันวาคม 2018: ผู้นำสภาคริสตจักรอิบานในซาราวัก (Sarawak Iban Annual
Conference) เยี่ยมสภาคริสตจักรในประเทศไทย



ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ได้มีโอกาส เยี่ยมชมการทำพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทยในกรุงเทพฯ หลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คริสตจักรวัฒนา คริสตจักรที่ 2 สามย่าน คริสตจักรไมตรีจิต และศูนย์พัฒนาและบริการ คลองเตย เป็นต้น



ศจ. ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น มิชชันนารีไทยคนแรกที่ร่วมรับใช้ที่ชุมชนอียิปันแห่งนี้ ได้เล่าประสบการณ์การรับใช้ในซาราวัคอย่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจ รื้อฟื้นความทรงจำ การต้อนรับ การดูแลเอาใจใส่ และการหนุนเสริมการรับใช้ของผู้นำคริสตจักรในซาราวัคด้วยความอบอุ่น

วันที่ 14 ธันวาคม ได้มีการสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความเข้าใจ และกำหนดแนวทางความร่วมมือและการทำพันธกิจร่วมกันระหว่างสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสภาคริสตจักรอียิปันในซาราวัคในอนาคต อาทิ การลงนามความร่วมมือระหว่างกัน การจัดค่ายเยาวชน การแลกเปลี่ยนบุคลากร (ศิษยาภิบาล อาจารย์ นักศึกษา) เป็นต้น

สัมมนาเสรีภาพการนับถือศาสนา

10-13 ธันวาคม 2018: ผู้นำศาสนสัมพันธ์ในเอเชียใต้ (Inter-religious leaders) จัดสัมมนาเรื่อง “เสรีภาพการนับถือศาสนา” ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ

ผู้นำศาสนสัมพันธ์- พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู จากกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา รวมทั้งสหภาพเมียนมาร์ กว่า 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการยื่นหยัดการนับถือศาสนาของตนอย่างเข้มแข็ง



คริสตจักรหลายแห่ง ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ประสบกับการกีดกัน เข้มงวด ตรวจสอบ ตลอดจนการข่มขู่ บางแห่งสถานนมัสการถูกเผา เสรีภาพการประกอบศาสนพิธีถูกจำกัด แต่คริสตชนก็ยังมั่นคงในความเชื่อ ต่างเชื่อว่าเสรีภาพการนับถือศาสนานั้นเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

วันที่ 13 ธันวาคม Rev. Dr. Deenabandhu Manchala ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสากล (Global Ministries) ประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก คริสตจักรดีไซเปิล ออฟ ไคร้ส์ สหรัฐอเมริกา ได้

ปรึกษาหารือความร่วมมือการจัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรในลุ่มน้ำโขง (ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา) ซึ่งศูนย์ประสานงานอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

เสวนาประเด็นป่าไม้ที่ดิน

17 ธันวาคม 2018: ผป.สุรพงษ์ มิตรกุล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนาประเด็นป่าไม้ที่ดิน ตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 จัดโดยหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ห้องประชุมบ้านพักกรุงเทพคริสเตียน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน จากคริสตจักรภาคที่ 10 11 12 16 19 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ โดยเลขาธิการฯ เป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา การจัดในครั้งนี้มีวิทยากรหลักคือ อาจารย์ สุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในพื้นที่ป่า (ทุกประเภท) ตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561



พันธกิจจุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม

18 ธันวาคม 2018: ผป.สุรพงษ์ มิตรกุล เลขานุการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมพันธกิจจุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม คริสตจักรภาคที่ 11 ในกิจกรรม “คริสตมาสแห่งความรัก” ที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ และสถาบันนิเทศสัมพันธ์(CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ



อบรมการใช้คู่มือคริสเตียนศึกษา ชุด 2

19 ธันวาคม 2018: สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมการใช้คู่มือหลักสูตรแกนกลาง คริสเตียนศึกษา ปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา การอบรมเริ่มด้วยการนมัสการพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.ถาวร สุติศา นำนมัสการโดย อจ.ชิตกมล และได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ หน่วยงานอนุชน หน่วยงานสตรี ฝ่ายบ้านและครอบครัว เป็นวิทยากรให้การแนะนำหลักสูตรแก่ผู้แทนจากคริสตจักรภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากคริสตจักรภาคที่ 1-20 จำนวน 115 คน โดยมี ผ.สุรพงษ์ มิตรกุล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอนโยบายด้านการอภิบาล: คริสเตียนศึกษา การติดตามการใช้หลักสูตรชุดที่ 1 พร้อมกับมอบหนังสือหลักสูตรแกนกลางคริสเตียนศึกษา ชุดที่ 2 ซึ่งมีจำนวน 9 เล่ม ให้แก่ตัวแทนคริสตจักรภาคที่ 1-20 ทั้งนี้สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหลักสูตรชุดนี้แก่ทุกคริสตจักรผ่านคริสตจักรภาค

ตลอดการฝึกอบรม มี ศศ.ปริญญา ตาวิโน โป้ดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ



